



## โบรชัวร์

# Infor นำเสนอโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

## พบกับฟังก์ชันเฉพาะอุตสาหกรรม

ผู้บริหารในทุกวันนี้มีข้อมูลมากกว่าที่เคยและใส่ใจเกี่ยวกับความยั่งยืน ความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงแหล่งที่มา ในฐานะผู้ผลิตโปรตีน คุณจะต้องทำการตัดสินใจที่คุ้มค่าเกี่ยวกับวิธีที่คุณนำเสนออาหารที่มีคุณภาพก่อนขั้นตอนแรกของการเลือกจะเริ่มต้นขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค คุณจะต้องแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกด้วยวิธีที่ถูกหลักจริยธรรม มีมนุษยธรรม ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ Infor® CloudSuite® Food & Beverage ช่วยให้คุณมีชุดโซลูชันที่สมบูรณ์ เฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้ผลิตเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกโดยเฉพาะ

“ ปัจจุบัน ระบบ ERP ช่วยให้เราควบคุมข้อมูล เอกสาร และการเงินได้อย่างเคร่งครัดตลอดกระบวนการของห่วงโซ่มูลค่าที่ซับซ้อน เรามีซัพพลายเออร์ประมาณ 150 รายจากฟาร์มสามหมวดหมูที่จัดหาไข่ ไก่ไข่ หรือไก่เนื้อให้กับเรา ระบบธุรกิจนี้ครอบคลุมทั้งโรงฟักไข่และโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงการซื้อและการขายไข่และไก่ ตอนนี้เรามีการควบคุมผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถจัดทำเอกสารได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร ”

TORFIN N UTNE

ผู้จัดการฝ่ายไอทีของ Norsk Kylling

## มุมมองเพื่อโอกาสของคุณบนโต๊ะอาหาร

ในฐานะผู้แปรรูปเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือโปรตีนอื่นๆ คุณเพาะพันธุ์สัตว์ของคุณเองและสั่งซื้อกับเกษตรกรภายใต้สัญญาการจัดการ เลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรม ซึ่งจากเกษตรกรอิสระ หรือใช้แนวทางเหล่านี้แบบผสมผสานกัน นอกจากนี้ คุณยังต้องจัดการกับกระแสเงินสดตามฤดูกาล ความปลอดภัยของคนงาน กฎระเบียบของภาครัฐเกี่ยวกับอาหารและความปลอดภัย และการกำจัดของเสียอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความเร็วในการจัดส่งผลิตภัณฑ์เน่าเสียให้กับผู้ค้าปลีก

หากต้องการประสบความสำเร็จ คุณจะต้องสามารถเพิ่มผลผลิตของปศุสัตว์ให้ได้มากที่สุด จัดการกับชุดความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ และการติดตามที่ซับซ้อน ควบคุมการผลิตของโรงงาน จัดการข้อมูลจำเพาะสำหรับ SKU จำนวนมหาศาล และรับประกันความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหารได้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อจัดการกับกระบวนการอันซับซ้อนเหล่านี้

เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ Infor ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกด้วยโซลูชัน ERP เฉพาะอุตสาหกรรม เราทราบดีว่าการผลิตในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกนั้นต้องพบกับตัวแปรมากมายที่ไม่มีอยู่ในการดำเนินงานด้านการผลิตส่วนใหญ่

นอกเหนือจากต้นทุนการดำเนินงานทั่วไปในด้านแรงงานและพลังงาน กระแสเงินสดตามฤดูกาล และต้นทุนการกำจัดของเสียแล้ว คุณยังต้องรับมือกับตัวแปรต่างๆ ที่พบได้เฉพาะในอุตสาหกรรมของคุณอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อรับประกันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของคุณและลดการเรียกคืนสินค้า หรือการดำเนินงานโรงงานและโรงฆ่าสัตว์ที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีการลาออกของพนักงานในอัตราต่ำ และเพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่มากับอาหาร อีกทั้งเพื่อปฏิบัติให้ได้เกินกว่าข้อกำหนดของภาครัฐ คุณจำเป็นต้องสามารถติดตามและตรวจสอบเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกแต่ละชั้นย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาโดยตรงได้ รวมถึงผ่าน Supply chain การจัดทำหมายด้วย

ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้ค้าปลีก ธุรกิจบริการด้านอาหาร และผู้แปรรูปอาหารรายอื่นๆ ที่พึ่งพาคุณในทุกๆ ครั้ง CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและการตอบสนองได้โดยรับมือกับตัวแปรพิเศษและข้อกำหนดของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงอายุการเก็บรักษา การปนเปื้อนน้ำหนักรวม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการติดตามผลิตภัณฑ์

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและฟังก์ชันการทำงานที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมโปรตีน คุณจึงสามารถ:

- เพิ่มความเร็วในการนำเข้าสู่ตลาดเพื่อรับประกันว่าคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่
- ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของซากสัตว์คงเหลือ
- ปรับปรุงการผลิต การปฏิบัติงาน และการวางแผนอย่างต่อเนื่อง
- ลดความซับซ้อนของความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## ตอบสนองอุปสงค์ของลูกค้าโดยทำกำไรได้มากขึ้น

เมื่อใช้ CloudSuite Food & Beverage คุณจะได้รับข้อมูลและความสามารถในการวิเคราะห์ที่จะช่วยให้คุณตอบสนองอุปสงค์ของลูกค้าโดยทำกำไรได้มากขึ้น คุณสามารถใช้งานปศุสัตว์ที่จัดหาให้เหมาะสมที่สุด ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนของการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ

ในขณะเดียวกัน คุณสามารถปรับปรุงระดับการบริการลูกค้าและประสิทธิภาพของ Supply chain ของคุณได้ เห็นสิ่งอื่นใด คุณจะพบว่าคุณสามารถพัฒนาธุรกิจเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกของคุณไปสู่ระดับใหม่

ได้โดยสมบูรณ์เมื่อใช้เครื่องมือเฉพาะทางของ Infor สำหรับผู้แปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก คุณจะได้รับฟังก์ชันการทำงานด้านการวางแผนขั้นสูงแบบเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อจัดการกับความท้าทายในการวางแผนซากสัตว์คงเหลือที่ซับซ้อนอันเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกเช่นคุณต้องเผชิญ

เครื่องมือการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของ Supply chain ของ Infor จะสร้างแผนที่สมดุลโดยพิจารณาจากปัจจัยหลักของปศุสัตว์ อุปสงค์ของลูกค้า การผลิต ข้อจำกัดเกี่ยวกับห้องเย็นและ Supply chain และตัวเลือกการขนส่งต่างๆ เครื่องมือนี้จะทำการเรียงสับเปลี่ยนแบบนับครั้งไม่ถ้วนอย่างรวดเร็วเพื่อระบุตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ดีที่สุด (ตัวอย่างเช่น สินค้าคงคลังหรือเนื้อส่วนที่เหลือที่น้อยที่สุดและการบริการระดับสูงสุด) เครื่องมือจะช่วยให้คุณมองเห็นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อมีชิ้นเนื้อส่วนเกินและช่วงอายุการเก็บรักษาที่ต้องขายเนื้อเหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดของเสียน้อยลง

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดในการยกระดับการบริการลูกค้าโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด

ความสามารถในการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดคือหัวใจสำคัญของโซลูชันนี้ โดยเก็บข้อมูลความสัมพันธ์อันซับซ้อนทั้งหมดระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ซึ่งรวมถึง:

- อุปสงค์—การคาดการณ์และ/หรือคำสั่งซื้อ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแยกกระดูก—BOM ผักผันพร้อมตัวเลือกการหันที่ได้
- ตัวเลือกแพ็คเกจสำหรับการค้าปลีกหรือบริการอาหาร
- ข้อตกลงระดับการให้บริการที่กำหนด—โดยลูกค้า
- อุปทาน—การผลิตและ/หรือการจัดซื้อ
- กำลังการผลิต—ตามสถานที่/สายการผลิต
- ตัวเลือกการผลิต—การทำงานล่วงเวลา/การจัดจ้างคนภายนอก/การจัดเส้นทาง
- ข้อจำกัดของกระบวนการ—เช่น ซากสัตว์ต้องได้รับการแช่เย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการหัน
- การขาด
- อายุการเก็บรักษา
- สินค้าคงคลัง
- ต้นทุนหรืออัตรากำไร

## จัดการกับกระบวนการทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณนำอายุการเก็บรักษาที่จำกัดของวัตถุดิบเข้าจากซัพพลายเออร์และฟาร์มอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์และชิ้นเนื้อสำเร็จรูปของคุณมาประกอบการพิจารณา ผลลัพธ์ที่ได้คือการปฏิบัติการความซับซ้อนสูงซึ่งต้องการโซลูชันความคล่องตัวสูงที่ออกแบบมาเพื่อให้ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองอุปสงค์ของลูกค้า จัดการกับชุดความต้องการด้านบรรจุกักตุนและการติดตามที่ซับซ้อน ควบคุมการผลิตของโรงงาน และปรับการจัดตารางอย่างรวดเร็วตามซอกสัตว์ที่มีและข้อจำกัดของการผลิต เช่น ความพร้อมของแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ

**จัดการอุปสงค์ที่มีความผันแปรสูง**—เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดจำหน่ายของคุณโดยการคาดการณ์อุปสงค์ด้วยความแม่นยำมากขึ้นโดยใช้การพยากรณ์รายวันและตามฤดูกาล การวางแผนการเติมสินค้าคงคลังให้เพียงพอ การหาค่าที่เหมาะสมของสินค้าคงคลัง และการวางแผนการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ คุณยังนำความถูกต้องแม่นยำมาสู่แผนอุปสงค์ของคุณได้ด้วยความสามารถเชิงสถิติขั้นสูงและแมชชีนเลิร์นนิง ผสมผสานกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดที่ได้มาจากการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บริษัทส่วนใหญ่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงระดับการให้บริการของลูกค้าโดยที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปไว้ในคลังน้อยลง 10% ได้โดยใช้กลยุทธ์การหาค่าที่เหมาะสมของสินค้าคงคลัง การตอบสนองที่ดีขึ้นไม่เพียงช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์สินค้าหมดสต็อกอันเนื่องมาจากการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน แต่ยังลดความเป็นไปได้ของการที่ผลิตภัณฑ์จะเกินอายุการเก็บรักษาให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย เมื่อคุณสามารถประเมินได้อย่างแม่นยำว่าอายุการเก็บรักษาที่หลากหลายและมักจะสั้นมากส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างไร คุณก็สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีโดยมีจำนวนวันที่เหมาะสมของอายุการเก็บรักษาที่เหลือเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะพบกับผลิตภัณฑ์ของคุณในรูปแบบที่สดใหม่และพร้อมบริโภคเสมอ

“ เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสานการปฏิบัติการส่วนกลางต่างๆ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันโดยรวมทั่วทั้งธุรกิจของเรา ”

JØRN I BERG

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) ของ Mowi

มองเห็นภาพรวมของ Supply chain ของคุณด้วยเครื่องมือติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ—CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และเป็นไปตามข้อบังคับด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด CloudSuite Food & Beverage มีเทคโนโลยีการแจ้งเตือนและการเรียงระดับเพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์และล็อตย่อยของผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการ Supply chain เพื่อระบุการเรียกคืนสินค้าด่วนได้อีกด้วย ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อให้รายละเอียดของแหล่งที่มาแก่ผู้บริโภคได้เช่นกัน

**เพิ่มประสิทธิภาพ Supply chain ของคุณให้สอดคล้องกับตัวแปรเฉพาะอุตสาหกรรม**—CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตและ Supply chain ทั้งหมด เช่น กำลังการผลิตของอุปกรณ์ ความพร้อมของแรงงาน ข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุการเก็บรักษา ความเสี่ยงของการปนเปื้อน ตลอดจนการบริหารโรงงาน ห้องเย็น และศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง CloudSuite Food & Beverage มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเกรดและใบรับรองคุณภาพของปศุสัตว์และซากสัตว์ ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการชำระเงินอย่างถูกต้องให้กับฟาร์ม และเพื่อให้สามารถดูได้ว่าจะจัดสรรคุณภาพที่มีอยู่ให้ดีที่สุดให้กับอุปสงค์โดยหลีกเลี่ยงการลดเกรดให้มากที่สุดได้อย่างไร CloudSuite Food & Beverage รองรับน้ำหนักโดยประมาณในการจัดซื้อ การผลิต การคลัง การจัดจำหน่าย การขาย และการเงิน

**แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ**—คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงคุณสมบัติได้อย่างรวดเร็วและมีการร่วมมือกันจากหลายฝ่าย ลดต้นทุนสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ และลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ 50% ขึ้นไปด้วย CloudSuite Food & Beverage คุณจะมียุทธศาสตร์ในการสร้างเนื้อบอนฉลากที่เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมและลูกค้า

ผู้ผลิตเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกเช่นคุณสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและยังคงทำกำไรได้ต่อเหตุการณ์ที่รบกวนการทำงานปกติใน Supply chain ของคุณ ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการปฏิบัติตามข้อกำหนด และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตอันล้ำค่าของคุณให้มากที่สุด ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณจึงควบคุมการปฏิบัติการของคุณได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และเนื่องจากคุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคู่แข่ง คุณจึงอยู่ในสถานะที่ดีกว่าในการใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด

## ความสามารถในตัวสำหรับอุตสาหกรรมโปรตีน

คุณคงไม่อาจตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนใครของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกได้หากไม่มีเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน เครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณและธุรกิจของคุณ เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยให้คุณผสมผสานความสามารถที่มีค่ามากที่สุดสำหรับการดำเนินการด้านการผลิต การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ การพยากรณ์ การบริหารสินทรัพย์ ความยั่งยืน การจัดการสูตร การเงิน การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการกำลังคน

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณมีโซลูชันระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่แท้จริงซึ่งมาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆ ทุกเดือน คุณจึงมีโซลูชันที่ทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องทำการอัปเดตครั้งใหญ่อีกต่อไป

เมื่อถึงเวลาติดตั้งใช้งาน Infor Implementation Accelerator สามารถช่วยให้คุณปรับใช้โซลูชัน ERP ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตอีกด้วย

Implementation Accelerator for Food & Beverage มีกระบวนการทางธุรกิจระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในตัว จึงช่วยเพิ่มความเร็วในการปรับใช้ ให้ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

CloudSuite Food & Beverage มาพร้อมกับความสามารถทั้งหมดในการบริหารจัดการวงจรชีวิตของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่พร้อมใช้งานได้ทันที คุณจึงติดตั้งใช้งานได้เร็วขึ้น สามารถเริ่มดำเนินการได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการหยุดชะงักทางธุรกิจน้อยลง ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถปรับกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันของอุตสาหกรรมโปรตีน

## มอบคุณภาพระดับสูงสุดในทุกๆ ครั้ง

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณเพิ่มความคล่องตัวของบริษัท ลดความเสี่ยงด้าน Supply chain และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในทุกๆ ครั้ง คุณจะอยู่ในสถานะที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่แน่นอน และบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถ:

- ตอบสนองอุปสงค์ของลูกค้าไปพร้อมๆ กับลดปัญหาด้านอายุการเก็บรักษาด้วยการวางแผนแบบ Push-Pull
- ติดตามและตรวจสอบย้อนกลับอาหารใน Supply chain ของคุณ จัดการกับชุดความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากที่ซับซ้อน และควบคุมการผลิตของโรงงาน
- ใช้งานปศุสัตว์ขาเข้าให้เหมาะสมที่สุด
- ประเมินตัวเลือกทั้งหมดของคุณตลอดเวลา รักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์ อุปทาน กำลังการผลิต และผลกำไร
- ปรับการจัดตารางอย่างรวดเร็วตามปศุสัตว์ที่มีเพื่อปรับปรุงอัตราการผลิตมีสินค้าตามคำสั่งซื้อ และลดของเสียโดยใช้การพยากรณ์และการวางแผนรายวันและรายชั่วโมง

เรียนรู้เพิ่มเติม



เรียนรู้เพิ่มเติม:



**infor**

Infor เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจที่ออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจมากกว่า 65,000 แห่ง ในกว่า 175 ประเทศ ทั่วโลก มีพนักงาน 17,000 คนของ Infor เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ เยี่ยมชม [www.infor.com](http://www.infor.com)

Copyright ©2023 Infor สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและการออกแบบที่กำหนดไว้ในที่นี่เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Infor และ/หรือบริษัทในเครือและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี่เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง [www.infor.com/th-th](http://www.infor.com/th-th).

500 Amarin Plaza, 15<sup>th</sup> FL., Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Tel : +66 2 207 2900

INFDT2889700-TH-0423-1